



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร.๓๐๓๖ www.meeting.mju.ac.th

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/๗๑๐

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี

เรียน รองอธิการบดี (อาจารย์ชัช พชรธรรมกุล) / ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา

ตามที่สมาคมศิษย์เก่าได้กำหนดจัดงาน “แม่ใจคืนถิ่น” รำลึก ๑๐๐ปี อาจารย์บุญศรี ในวันอาทิตย์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ ซึ่งตรงกับโครงการสืบสานพระราชปณิธานกษัตริย์นักเกษตรของมหาวิทยาลัยแม่ใจ ระหว่างวันที่ ๓-๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ในการนี้ รองอธิการบดี (อาจารย์ชัช พชรธรรมกุล) จึงขอหารือรูปแบบการจัดงาน “แม่ใจคืนถิ่น” ซึ่งได้กำหนดกิจกรรมดังนี้

๑. กิจกรรมปั่นตามรอยรอยปี อาจารย์บุญศรี
๒. พิธีทางศาสนา บริเวณอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย
๓. ขบวนเกียรตินิยม โดยขบวนดุริยางค์นำขบวนเกียรตินิยมเชิดชูเกียรติยศอาจารย์บุญศรี
๔. กิจกรรมงานพบปะสังสรรค์ศิษย์เก่า บริเวณสนามอินทนิล (ฝั่งไม่มีหลังคา)


ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษาให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่ากิจกรรม “แม่ใจคืนถิ่น” ดังกล่าวได้กำหนดก่อนโครงการสืบสานพระราชปณิธานกษัตริย์นักเกษตร ทั้งนี้ หากมหาวิทยาลัยจะได้จัดกิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในระหว่างวันที่ ๓-๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ควรแจ้งกิจกรรมในภาพรวมให้ชัดเจน เพื่อจะได้หารือร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าเพื่อปรับกิจกรรมให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับกิจกรรมของมหาวิทยาลัยตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ พิจารณาแล้วมีข้อเสนอแนะว่าเนื่องจากในวันดังกล่าวเป็นช่วงไว้อาลัย ประกอบกับมหาวิทยาลัยจะได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ถวายความอาลัยและน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ขอให้ผู้เกี่ยวข้องช่วยกันพิจารณาระมัดระวังเรื่องรูปแบบการจัดงาน การประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมในงานให้มีความเหมาะสม การจัดงานควรเชื่อมโยงกับกิจกรรมของมหาวิทยาลัยหารือร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า โดยอาจปรับกิจกรรมให้ศิษย์เก่ามาร่วมถวายความอาลัยร่วมกันในเย็นวันอาทิตย์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ รวมถึงหารือเรื่องกิจกรรมที่แสดงถึงความบันเทิงหรืออาจมีเสียงดัง

เกินไป ควรปรับให้เหมาะสม เช่น ขบวนดุริยางค์ การแข่งขันฟุตบอล และกิจกรรมบันเทิงภาค  
กลางคืน เป็นต้น

ที่ประชุมมีมติ มอบหมายให้รองอธิการบดี (อาจารย์ชัช พชรธรรมกุล) และ  
ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษาหรือร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าเพื่อปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับ  
มหาวิทยาลัย และเชิญศิษย์เก่าร่วมถวายความอาลัยในวันอาทิตย์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ

  
(นางปราณี พันธุ์วุฒิ)

ผู้อำนวยการกองกลาง

เลขานุการคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีฯ